



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉบับที่ ๑๐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com

การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔ : วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรายงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป



การติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในอำเภอเสลภูมิและรับฟังเพื่อสรุปรายงานสถานการณ์ระดับน้ำของแม่น้ำชี : วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ต้อนรับนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ที่เดินทางมาติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในอำเภอเสลภูมิและรับฟังเพื่อสรุปรายงานสถานการณ์ระดับน้ำของแม่น้ำชี แผนเผชิญเหตุ แผนบริหารจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ณ พนังกั้นแม่น้ำชี บ้านคิ่งสะอาด



การประชุมซักซ้อมอบรมภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ การรับสมัครเลือกตั้ง ฯ :
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมซักซ้อมอบรมภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง พร้อมจัดตกแต่งสถานที่รับสมัครเพื่อดำเนินการรับสมัครตามระเบียบ กฎหมายต่อไป ฯ



การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๔ : วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการพิจารณาข้อราชการต่างๆ เช่น การพิจารณา กำหนดสถานที่ติดป้ายและประกาศหาเสียงเลือกตั้งและการพิจารณากำหนดจำนวนป้ายของผู้สมัครรับ การเลือกตั้ง ฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ



การร่วมต้อนรับและรายงานข้อมูลพื้นที่ในการป้องกันและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเลิง : วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ร่วมต้อนรับและรายงานข้อมูลพื้นที่ในการป้องกัน และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเลิง ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ เตรียมการช่วยเหลือชาวร้อยเอ็ดที่ได้จะรับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด



การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง : วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ณ อาคารหอประชุม อบต.นาเลิง โดยในวันแรกมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงจำนวนและผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ ราย บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย



ประมวลภาพการรับสมัคร ฯ : ประมวลภาพการรับสมัครของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข: วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการอบรม โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผ่านระบบ Zoom Meeting แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. โดยช่วงทำการอบรม หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.นาเลิง ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย ประชาสัมพันธ์กำหนดการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



การรายงานสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันเหตุอุทกภัย : วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง โดยจำเอกสมเกียรติ กำหอม ปลัด อบต.นาเลิงปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.นาเลิง รายงานสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันเหตุอุทกภัย จากระดับน้ำของแม่น้ำชีที่สูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่ง ต่อนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , ผู้แทนจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด และนายอำเภอเสลภูมิ ณ บ้านคิ่งสะอาด หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเลิง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เยี่ยมชมจุดแนวพนัง และได้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง สนับสนุนเจ้าหน้าที่ กระจายตามแนวพนัง เพื่อลดการกัดเซาะในบริเวณดังกล่าวที่อาจจะพังทลายลงได้



การประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ : วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง จัดการประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลนาเลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๔ : วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการพิจารณาข้อราชการต่าง ๆ เช่น ร่างประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.นาเลิง , ร่างคำสั่งอนุกรรมการฯช่วยเหลืองาน ฯลฯ



กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง จัดการประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๕: วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง จัดการประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีข้อพิจารณาราชการสำคัญ เช่น รายงานงบสถานะกองทุนฯ และ รายรับรองงบประมาณของกองทุนรายไตรมาส และการรายงานโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฯลฯ



การรับซื้อขยะ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ : วันที่ ๑๙,๒๐,๒๑,๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อพัฒนาปณกิจสาธารณะตำบลนาเลียง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน พร้อมมอบเงินเกินบัญชีจากการขายขยะ และอบรมให้ความรู้ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกขยะอันตรายอย่างถูกวิธี แก่สมาชิกจำนวน ๓๗๙ คนครัวเรือน และสมาชิกสมทบ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง



การลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกลำชีหลง : วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ออกพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกลำชีหลง ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับผู้นำชุมชนของบ้านแห่ ตำบลนาเลียง ณ ลำชีหลง พื้นที่ บ้านแห่ หมู่ที่ ๙ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่ขึ้นหนาแน่น เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ โดยการนี้ เจ้าเอกสมเกียรติ กำหอม ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.นาเลียง ได้มอบทุนสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวแก่ ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน บ้านแห่ ฯ



การประชุมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของนักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของนักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ของ ศพด ทั้ง ๒ แห่ง ร่วมงาน เพื่อประชุมทำความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณท์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิธินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง